



Open Data Integrity And Transparency Assessment : OIT

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O 35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส



นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

72 ถนนนิคมบำรุง อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
โทร.056-711010 ต่อ 125

## CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2021

THAILAND

36/100

AVERAGE SCORE

SCORE

12 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30 น.

นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

และกำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 มาตรการเร่งด่วน

และมอบนโยบาย "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ใส่ใจอาชญากรรมด้านทุจริต

ณ ห้องประชุมของชุมชนเมือง ชั้น 6 สภ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์





**ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต**  
**“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ข้าพเจ้า นายกมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็น คนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวชื่นชมในสิ่งที่ดีต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องและซอมธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญ หนักในสิ่งที่ดีต้อง ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง สาธารณสุข

ข้าพเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสาน พระราชปณิธาน รักษาต่อ ยอดศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลัก ข้าราชการของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์





ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้านทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้าพเจ้า นายกมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องและชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาธิษฐานว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อ ยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

( นายกมล กัญญาประสิทธิ์ )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์




ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยาของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายกมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประกาศ และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ ตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตาม แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหา รายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคา ประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อัน อาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคุ้มครองหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่ อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติ หน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยา และเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการ คัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยา และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยาด้วยราคาสุทธิ การรับเงิน สนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขออวยสัจวาจาว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบ ยา ปลูก และปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง สมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

  
( นายกมล กัญญาประสิทธิ์ )  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์